

集合研修総括

ガイネーション

2018年11月03日

Vậy là đã gần 1 tháng đặt chân sang Nhật Bản rồi. Tuy lúc ở nhà đã được học nội quy, quy luật, phong cách sống của Nhật, nhưng khi đặt chân đến Nhật, thì cảm giác hoàn toàn lạ. Sôi, sôi về vẻ đẹp, sôi về văn hóa, sôi về lối sống, con người ở nơi đây.

Đến Nhật, thì đầu tiên tôi cảm thấy là ở Nhật, con người sống quá quy tắc, quá tập thể, mỗi hành động, mỗi việc làm họ đều suy nghĩ, đo lường tới hậu quả rồi mới hành động. Người Nhật rất chi tiết, họ chân thành, rất thân thiện với người xung quanh.

Ở Nhật, mọi thứ hoàn toàn khác với Việt Nam từ những cái nhỏ cho tới cái lớn, từ nếp sống sinh hoạt cho tới giao thông, văn hóa. Ở Nhật mọi người luôn ý thức được việc bảo vệ môi trường, không làm phiền tới mọi người xung quanh, mọi thứ như vậy là do họ được giáo dục từ nhỏ, có cơ chế văn hóa, phong tục được tích lũy của nhiều thế hệ. Chính phủ của họ luôn luôn quan tâm tới đời sống của nhân dân từ những cái nhỏ nhất, việc rừng, ở Việt Nam, chính phủ được một phần như vậy.

Ở Nhật, mọi thứ đều tiện nghi, tiện nghi từ cái nhỏ nhất cho tới những cái lớn từ những dụng cụ nhà bếp phục vụ đời sống gia đình cho tới giao thông phục vụ đời sống công cộng của người dân.

Vì ở Nhật, mọi thứ hoàn toàn khác so với Việt Nam, nên trong vòng gần 1 tháng, tôi đã được học về pháp luật, văn hóa, giao thông, các thói quen trong cuộc sống hàng ngày để có thể sớm làm quen được với môi trường mới. Trong vòng 1 tháng, tôi cảm thấy đuối rãng, nơi đây là 1 nơi lý tưởng cho những người cầu tiến, muốn hoàn thiện bản thân và học hỏi kiến thức.

Thật sự mà nói rằng, Nhật Bản là một quốc gia phát triển, nên việc so sánh Nhật với Việt thì quả thực là 1 sự so sánh quá khập khiễng. Nhưng chỉ mong rằng, Việt Nam trong tương lai không xa sẽ giống như Nhật Bản. Nhưng, nếu muốn được phát triển như thế thì đất nước phải thay đổi nhiều cái, và bản thân tôi cũng vậy, trong vòng 3 năm, tôi muốn được học hỏi nhiều thứ từ Nhật, từ ngôn ngữ, từ phong tục, từ cách ứng xử... để khi về nước, có thể xây dựng đất nước, hi vọng trong tương lai, Việt Nam không còn cảnh con trẻ xa cha mẹ, chồng xa vợ... để đi tìm 1 nơi xa lạ, tha hương cầu thực, mong mọi tìm 1 con đường mới cho tương lai ở phía trước.

集 合 研 修 総 括

フックアウト ヴィット

2018年11月09日

Vậy là đã một tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi đến
châu Âu để trải nghiệm một đất nước. Từ những ngày đầu bỏ ngõ
đều những ngày cuối cùng học tập tại nghiệp đoàn, mặc dù là
chưa hiểu nhưng sẽ thời gian một tháng người người chúng
tôi đã các giờ viên ở nghiệp đoàn chỉ đây những
khi thời cần thiết để chúng tôi nhanh chóng thiết lập
khi trở về còn lại đến với cuộc sống mới, công việc mới.

Chúng tôi những thợ tập sửa đến từ đất nước Việt
Nam thân yêu, nhớ lại ngày đầu tiên đến Nhật Bản
điều ấn tượng đầu tiên với tôi là chi nhân viên ở Sân
bay, với một khuôn mặt xinh xắn và các nơi chúng tôi
đều miễn phí vì các công việc của người Nhật rất gần gũi
và thân thiện. Sau đó chúng tôi được người của Nghiệp
đoàn đón và đưa về sắp xếp ở địa chỉ ở bài
đầu một tháng học tập tại nghiệp đoàn. Chúng tôi được
đưa về ký túc sắp xếp ở đặc và và nghỉ ngơi ở
cũng chúng tôi là một giờ viên người Việt Nam tên là
Lộc anh có một dáng người thấp cơ thể béo một chút
nhưng rất đáng yêu. Hàng ngày chúng tôi phải đi bộ chừng
2 km để đến tập học, tôi rất ấn tượng với giờ học
ở Nhật, người dân chấp hành luật lệ giờ học rất
nghiêm chỉnh, cả số học sinh phải tuân thủ các quy định
phục vụ đời sống rất tốt tại đây. Trong một tháng

Chúng tôi học tập ở nghề đào đất, số chi' đây rất lãn
tiết và chừa, đào cào' cào. Thấy cò chúng tôi đào học và
biết biết thêm rất nhiều về đất nước, văn hóa và
con người nơi đây. Đặc biệt là lúc sensei một người.
Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm sống và làm
việc tại Nhật Bản, đã chia sẻ và truyền đạt cho chúng
tôi rất nhiều kinh nghiệm sống quý. Bây giờ cũng đến lúc
chúng tôi phải rời xa nơi đây, nơi mà có những kỉ niệm
đâu đây ở đất nước Nhật Bản, nơi mà các sensei đã đưa
đôi chúng tôi từ những ngày đầu tiên, làm quen những vì
con đường phía trước. Chúng tôi cũng phải đi để 'thực hiện'.
(Còn công xin được gửi lời chào các thầy cô thầy nghiệp đoàn tại
chức số. Kẻo, thời gian có may mắn trong cuộc sống
Yêu mến thầy cô! Ba!

集合研修総括

ファミウァンズン

2018年10月03日

Vậy là thời gian học ở nghiệp đoàn đã kết thúc, thời gian trôi thật nhanh tôi còn nhớ ngay đầu tiên đặt chân lên đất nước Nhật vừa bỏ ngõ vũ mịch chút lo lắng. Con người Nhật Bản rất tốt và nhiệt tình, phong cách và thái độ phục vụ của Nhật hơn cả cả sự duy nhất của tôi nó rất đẹp và sạch sẽ. Và thời gian tôi lo lắng đó chính là ngôn ngữ, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều lo lắng bởi tiếng Nhật đang còn rất kém vì đó là rào cản lớn nhất cho chúng tôi khi đặt chân đến một đất nước có nhiều quy định nghiêm ngặt, có nền văn minh và kiến thức phát triển.

Khi chúng tôi đặt chân xuống sân bay thì đã được những giáo viên của trung tâm đón và đưa về Nghiệp đoàn. Tôi cảm thấy vui tươi hơn bởi sự quan tâm và nhiệt tình của các giáo viên, đã dẫn đi, chỉ dạy cho chúng tôi những điều cơ bản, cần thiết nhất cho chúng tôi để bắt đầu làm quen với cuộc sống ở Nhật. Khi mọi việc đã ổn định thì thời gian đầu tiên tôi làm đó là gọi điện về cho gia đình để cho họ yên tâm. Và sau chúng tôi nghỉ ngơi một tý vì cũng hơi mệt bởi lúc đó tôi muốn sau khi nghỉ ngơi cũng là lúc ăn cơm tối, đó là bữa cơm đầu tiên chúng tôi được ăn ở Nhật. Nhìn bữa ăn thật bắt mắt, tuy hơi ngọt nhưng cũng rất ngon. Một số người đều thấy hợp khẩu vị nên cũng không ăn được nhiều. Chúng tôi nghỉ ngơi và đi ngay để ngày hôm sau chuẩn bị và bắt đầu cho một tháng tại nghiệp đoàn.

Khi đang đang thì chúng tôi cũng tuân thủ theo cách làm việc và thời gian làm việc của nước Nhật. Chúng tôi bắt đầu học lúc 9 giờ và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Chúng tôi được nghỉ trưa từ 12h → 13h, hàng ngày thì chúng tôi được họ mang cơm đến và ăn cơm hộp. Đó cũng là cách thời làm việc của hầu hết tất cả người Nhật và các công ty tại Nhật.

Thời gian học ở nghiệp đoàn thì chúng tôi đã được học hỏi và hiểu hơn về cuộc sống và con người nước bạn không chỉ học tiếng Nhật mà chúng tôi còn được học về các phong tục, tập quán đất đai, học về các phong kiến, hiến tại như (đồng đất, luật, sống thân...), học phong cách chào hỏi, học về sự quy định giao thông và học cách xử xử người bị ngãt.... Và có một điều mà tôi nghĩ cũng rất quan trọng mà tôi đã được học đó là các nội quy về Rau thái vì điều này giúp tôi yêu và làm nên một đất nước đẹp và sạch sẽ đến vậy. Qua những buổi học ở trên lớp, những buổi học ở các trung tâm tôi nhận thấy được con người Nhật rất là nhiệt tình, từ mi và luôn tuân thủ những quy định của đất nước họ đề ra. Khi chúng tôi đến học họ luôn tận tình chỉ dạy cho chúng tôi, nhiệt tình từ mi chỉ là những điều đơn giản nhất. Và qua đó tôi lại học hỏi được chút ít về cách làm việc của người Nhật, họ luôn biết mình vì công việc, luôn tuân thủ quy định và điều tôi nghĩ họ quan trọng nhất đó là sự an toàn trong bất cứ công việc gì, họ luôn coi trọng mạng sống và đề cao quyền con người của họ. Ngoài những buổi học chúng tôi còn được đi thăm thú, đi tìm hiểu thêm qua các buổi ngoại khóa. Chúng tôi được đến chùa, đi đến viện bảo tàng mỹ thuật đi biển và đi chơi tòa tháp cao nhất ở Fukuoka..... Qua các buổi ngoại khóa thăm thú chúng tôi cũng được học hỏi thêm rất nhiều điều.

Một thành ở Nghiệp đoàn rất thú vị và rất ý nghĩa tuy rất ngắn nhưng tôi nghĩ là không thể thiếu và vô tuyệt vời đối với tôi. Những điều tôi đã được tìm hiểu, đã được học ở đây giúp tôi rất nhiều bài học đặc biệt đó là bắt đầu một cuộc sống mới và là những hành trình tốt nhất trước khi về công ty làm việc. Sau khi về công ty tôi sẽ vẫn duy trì những gì có thể về công việc để có được tiền lương và cuộc sống tại đây tốt nhất và ý nghĩa nhất.

Nhiệm vụ của chúng tôi có được những bài học quý giá này đó là nhờ sự làm việc hết mình, sự quan tâm chỉ dạy nhiệt tình từ những điều nhỏ nhất mà các giáo viên ở nghiệp đoàn đã dành cho chúng tôi. Thực sự tôi không biết nói gì hơn ngoài sự cảm ơn chân thành nhất từ các giáo viên và nghiệp đoàn, 3 năm làm việc ở Nhật tôi luôn tuân thủ các nội quy, quy định của công ty và Nghiệp đoàn cũng như của nước Nhật và luôn luôn giữ gìn và bảo vệ những quy định của nghiệp đoàn.

福岡市 2018年 11月 3日

集合研修総括

私はミトハムの実習生トックです。

二とし はたちにもったばかりです。

Từ ngày đến Nhật Bản, mới khoảng đó đã một tháng rồi, nhanh thật đấy, từ lúc vào nghiệp đoàn, gặp các thầy cô vẫn còn ngỡ ngàng mà giờ đã sắp phải xa các thầy cô để về công ty làm việc, khi học tập ở nghiệp đoàn... tôi đã được các thầy cô, dạy và chỉ bảo cho rất nhiều điều, từ cách tham gia giao thông, và cách đi mua đồ, hơn nữa, không chỉ học riêng tiếng nhật mà còn rất nhiều thứ nữa, như, văn hóa và đời sống của nhật Bản, ngoài ra bên cạnh đó, chúng tôi còn được các thầy cô đăng kí tham gia các hoạt động ngoại khóa, như chơi nghiệm đồng đất, bảo lưu, cách phòng cháy chữa cháy, ở đơn cửu học, và gần đây nhất chúng tôi còn được học cách cứu người bị nạn, chúng tôi được hưởng đãi tử mi, từng bước một, vừa thú vị vừa vui hơn nữa những thầy cô người nhật dạy cho tôi rất nhiệt tình và dễ tính, sau những buổi học ngoài khóa ấy rất cô ích cho đời sống và bản thân, thỉnh thoảng, chúng tôi còn được các thầy cô, dẫn đi chơi những nơi đẹp nhất ở tỉnh Fukuoka này như, chùa, biển và còn được ăn nhiều món ngon của nhật, rất là ngon đấy, hơn nữa chúng tôi còn được chụp rất nhiều ảnh đẹp nữa rất vui và thú vị, các thầy cô của nghiệp đoàn cũng rất tốt và nhiệt tình, không chỉ ngoài, dạy bảo trên lớp mà còn lo cho chúng tôi từ đời sống chỗ ở, và lúc nào cũng mua bánh và sữa cho chúng tôi, sau một tháng học ở đây tôi từ một người không biết gì sau khi được giao tiếp với người nhật và được thầy cô chỉ bảo rất nhiều, cho tôi đã tiến bộ lên rất nhiều, nhưng sau ngày hôm nay là phải xa các thầy cô rồi, chúng tôi cảm thấy buồn lắm, nhưng dù sắp phải

2018年11月5日

チャンウブンタイ

集合研修総括

Vậy là Hôm nay cũng gần kết thúc khóa học ở nghiệp đoàn để chuẩn bị về công ty đi làm, từ lúc mỗi sáng nhất cảm giác bà ngộ khi lần đầu đi làm một nơi rất xa, khi máy bay hạ cánh chúng tôi được giám đốc và các SS ở nghiệp đoàn Pa đơn, mọi người rất nhiệt tình chỉ cho chúng tôi những điều cơ bản về cửa chúng tôi về nhà trọ, mọi người rất quan tâm từ đời ăn, thức uống, cách sinh hoạt để làm sao thích nghi được bên nhất, mỗi ngày ngày đầu sáng nhất cảm giác nhớ gia đình, người thân rất nhiều nhưng bù lại thì có những người bạn rất vui tính, từ khi mỗi bắt đầu học tiếng nhật ở trung tâm EMico cho đến khi sáng nhất học ở nghiệp đoàn 1 tháng thì học tiếng nhật rất là thoải mái vì tiếng nhật khác tiếng Việt những SS dạy cho chúng tôi rất nhiệt tình chỉ bảo cho chúng tôi những từ ngữ trong cuộc sống, khi học ở nghiệp đoàn chúng tôi được học rất nhiều thứ liên quan đến nhất bản như việc sử dụng các như tờ nào, giao thông ở nhất như Sao...v.v để khi về công ty chúng tôi có thể thực hiện tốt, những người học trên lớp tôi với các bạn được các 先生 cho đi chơi rất nhiều nơi, tham gia các hoạt động vui chơi ở biển và Tháp Fukuoka, tìm hiểu về Văn hóa nhất bản, mỗi sáng có thể những tôi học người nhất rất nhiều thứ như cách nói chuyện, giao tiếp sinh hoạt trong đời sống thì người nhất rất lịch sự và khi đã nói ra cái gì thì nhất định họ sẽ làm đến nơi, nên như ở Việt Nam giao thông rất là hỗn loạn và phức tạp, những trái lại ở họ

nhất mọi người đều có ý thức đi trong làn đường của mình ở đây trẻ
đạo các thầy cô dạy về An toàn giao thông từ lúc nhỏ nên rất ít khi
bi tai nạn. Thời gian chúng tôi Sinh Hoạt nghiệp một tháng thật ngắn
ngủ, tôi và các bạn chưa học hết được tất cả những điều mà chúng
tôi cần biết khi Sinh Sống, Sinh Hoạt và làm việc bên này những
kiến thức đó chúng tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ trong đầu để chấp hành
luật lệ thật tốt khi Sinh Sống bên này.

Cuối cùng cũng chẳng biết nói gì, Em cảm ơn thầy cô giáo ở
nghiệp đã giảng dạy cho chúng em trong một tháng qua em sẽ
ghi nhớ những lời của thầy cô và sẽ hứa với thầy cô làm việc
thật tốt, luôn luôn tuân thủ các nội quy của nghiệp đoàn đã
dạy và để không phụ lòng của các thầy cô thì Em xin hứa
sẽ cố gắng học tiếng nhất và làm việc thật tốt

集合研修総括

グエノ ヴァノ ビエノ

2018年10月3日

Nhánh thời đây mỗi ngày nê tôi đái chân đên Nhoi mà nay đái gần kái thuc 1 tháng đai Nghiep Doan. Nhoi mà đái đây cho tôi rai' nhieu dieu bo' rob trong cuộc sống hàng ngày mà đái sống ở đây trong thời gian qua

Khi tôi đên Nhoi c' rai' nhieu cảm xúc lôn lôn vui c' buồn c'. Buồn là xa nhà, xa Gia Đình, tận 3 năm. Tôi phải chăm sóc cho bản thân mình. Vui là được tham' pho', được tiếp xúc với môi môi trường hoàn hoàn mới so với Việt Nam. Nhưng ở đây tôi đái được sai diu đai' chi' boe tận truib cuối 兵五 lúc tôi

không còn b'ng' nữa. Hàng ngày tôi đi học khoảng 2 cây số. Được ngắm cảnh vật rai' bình yên tại nơi đây. Các người ở đây thì rai' là thân thiện. Tuy tôi mỗi ngày học c' sai' nhieu tư ngu' mà tôi không hiểu họ đái lấy đien thoai ra và tra nhacng' tại ngu' Việt Nam đái tôi hiểu hơn. Đên lớp học thì lớp được b' đai' rai' điep, sách s' những tài học của người Nhoi luôn làm tôi học' lúc (tuy c' những tài, những câu nói không hiểu) ở đây thì tôi đái lên cho mình ng'ta được nhiều hơn đái khi tôi b' thuc 1 tháng tôi và công ty c' hệ' giao tiếp và hiểu được những ai mà người Quản lý công ty nơi.

Sau một buổi học chúng tôi sẽ là đôi tập về nhà với tôi luôn luôn chăm chỉ làm theo những gì Giáo viên dạy. Tôi được học chính tả, luật pháp trong những ngày đi lên lớp. Mỗi ngày đi đến với tôi là những niềm không bị quên được. Ngoài những tiết học đó ra chúng tôi còn được trải nghiệm thực tế về đồng đất, làm với cách của người khi bị ngất. Tôi rất học hỏi với những tiết học ngoài khóa như vậy ngoài ra ở đây tôi còn được đi tham quan du lịch được giáo viên chụp ảnh lại để tôi khi kết thúc 3 năm ở Nhật tôi có 1 cái DVD mang về làm kỉ niệm. Tôi được biết nhiều nơi tên như ngôi chùa nói tiếng ở T. Phố Fukuroka, Tháp Fukuroka To Mar, Sân vận động bóng chày. Cảm giác đứng tên ngôi chùa là "thứ bao quát cả thành phố", khi ra đến tháp Fukuroka thì được vào viện bác sĩ y học dân tộc nơi đây dạy rất nhiều về các thể loại, tôi nhìn thấy có cả quốc gia của Việt Nam nữa... Những cuộc đời ngoài đó tôi rất là vui những mà mệt. Đây chính là ngôi nhà thứ 2 mà tôi sẽ sống trong vòng 3 năm sắp tới. Thành công qua tại nghiệp đoàn quốc gia mình sẽ với tôi nghĩ. Với tôi rất cảm ơn các cô các thầy đã dạy bảo cho tôi trong 1 tháng qua. Tôi sẽ tự như đồng sẽ làm thật tốt những gì mà các thầy, các cô đã dạy cho tôi trong 1 tháng này và tôi sẽ không làm phụ lòng mong mỏi mà thầy cô ở đây dạy tôi! Tôi xin chúc Nghiệp Đoàn thật Thành Công!!!

Sáng hơn sau chúng em bắt đầu đưa tay đưa lên
lê bán hàng, về giao thiệp, về pháp luật, về luật
lao động về các phòng chữa cháy, về cứu người bị nạn
qua một tháng đi nghiệp đoàn tại nơi điều kiện thì việc
còn chưa ở địa điểm này bị cho chúng em tất nhiên
tất cả thời giờ phải về cho các đơn vị này của chúng
em ở đây.

Chúng em thì đi rất cần dùng, nhiều nhất còn những lời
đầy đầy của các đơn vị đi nghiệp đoàn, đã biết là có
chỉ tiêu nghiệp đoàn vì có là người hay sáng viết văn
huyền và nhân chúng em.

phải nói là không thời gian rất dài khi chúng em và công
trên toàn công cụ rất nhiều thời gian. Chúng em một
mười là của các đơn vị đi nghiệp đoàn của đơn vị
mười đi chúng em đi chúng em làm thành lập đơn vị
đi nghiệp.

em như với cả về các đơn vị đi nghiệp đoàn là chỉ đi
cả thời gian hay viết và thời gian thì chúng em sẽ có
quỹ lương của đơn vị thời gian để chúng em lấy, cũng
lên của cả về các đơn vị đi nghiệp đoàn với chúng em

Cuối cùng em chúng biết nói gì hơn. em xin gửi lời cảm
ơn một lời chúc sức khỏe toàn thành nhất từ cả về
các đơn vị đi nghiệp đoàn nữa.

chúc cho nghiệp đoàn mình ngày càng phát triển đưa đưa
như như tập sinh sáng nhất đoàn học tập và làm
việc. Em xin chào thân ái của em.

Nguyễn Quang Đức

2018年11月3日

集合研修総括

Thế là đã 1 tháng trôi qua trên đất nước Nhật Bản tuy chỉ là 1 tháng ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ làm để tôi hết băn khoăn về 1 cuộc sống hoàn toàn mới lạ. Sự bất đồng về ngôn ngữ, những quy định về pháp luật, các môi trường sống xung quanh, tất cả buộc phải thích nghi với những điều ấy. Cũng trong 1 tháng ấy, có bao nhiêu là thứ cảm xúc bủa vây lấy tôi, buồn cũng có, vui cũng có. Nhớ lại cái ngày đầu tiên tôi đến đây cũng các đồng nghiệp. Bản tôi đã phải trải qua 1 chuyến bay mệt mỏi mới đến được sân bay Fukuoka. Do là lần đầu đi máy bay nên khi ra khỏi sảnh chờ cảm giác như được hồi sinh. Hôm ấy có nhiều thầy cô ở nghiệp đoàn cũng với vợ chồng giám đốc đã đến đón bạn tôi về nghiệp đoàn để tiếp tục học tập 1 tháng nữa tại đây. Sáng hôm sau bạn tôi đi học luôn. Đi bộ chừng 15 phút thì mới đến chỗ học. Buổi đầu tiên học thì từng người đứng lên giới thiệu bản thân, sau đó mọi người cũng với ss tìm hiểu về nhau và trao đổi với nhau về vấn đề trong cuộc sống sinh hoạt và nhiều nhiều cái về Nhật Bản. Và cứ thế từng buổi học trôi qua, mỗi một hôm thì lại học về những nơi cũng khác nhau.

Và cũng giống như mọi đứa học sinh, sáng nhất là không phải học, mà còn được đi dã ngoại để tìm hiểu sâu về văn hóa, phong tục của Người Nhật. Từ đầu tiên

Bạn tôi được đi chùa này. Lúc lên chùa phải bước bao nhiêu bậc thang mới lên đến đỉnh, nhưng mà xứng đáng với công sức bỏ ra khi bước mắt hiện ra là một góc thành phố và biển. Một vẻ đẹp tự nhiên và long lanh. Rồi những tuần sau đó lúc thì bạn tôi được đi đêm tham cứu họa để trải nghiệm công đức, bác, xong rồi còn được học cứu người, và vui nhất là được ra biển chơi. Vừa được ngắm tháp Fukusaka vừa được đá bóng lên bãi cát. Trong những chuyến đi đó không thể nào thiếu vắng được nhiếp ảnh gia đẹp và phiên dịch kiêm hướng dẫn viên Xuân Lộc. Cả thầy cô trải qua những phút giây thật thoải mái, thư giãn sau các giờ học căng thẳng. Và cứ từng ngày trôi qua, cuối cùng đã phải đến ngày rời xa nơi đây để về công ty. Phải rời xa tất cả omachi, rời xa những người thầy cô dạy dỗ mình trong thời gian khó khăn nhất.

Cuối cùng cũng là lời cảm ơn của bản thân muốn gửi tới các thầy, các cô trong nghiệp đoàn, cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ, quan tâm, chăm sóc, luôn đứng đằng sau để sẵn sàng giúp đỡ cả những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Và cũng cảm ơn thầy cô đã dành nhiều tình cảm để giúp bạn em nhanh thích nghi với cuộc sống bên Nhật, giúp bạn em vui đi nỗi nhớ về gia đình, và đặc biệt đã cho bạn em thêm động lực để cố gắng 3 năm trong công việc.

Để không phụ lòng dạy dỗ của thầy cô trong nghiệp đoàn tôi sẽ cố gắng hết mình trong công việc cũng như các nội quy của công ty, nghiệp đoàn, nhà nước. Để khi về nước không còn gì để phải hối tiếc tại nơi đây.

Ngày 3 tháng 11 năm 2018.

名前: トーアイン ドック.

集合研修総括

+ Mỗi ngày đều được cùng gia đình ra sân bay làm thủ tục để sang Nhật Bản là việc đến với một đất nước khác, văn hóa và con người chưa từng trải qua trước đây. Ngày được đặt chân lên đất nước Nhật Bản đầu tiên, thời gian trôi nhanh như mọi việc trôi qua. Vậy mà cũng đã được 1 tháng. Sống ở 1 phường hơi mới với bao điều khác lạ, bao lạ lẫm thì được các th. th. ở nghiệp đoàn chỉ dạy, dẫn dắt trong thời gian học tập ở nghiệp đoàn trước khi về sống và làm việc tại công ty. Được tra, hỏi đang trong thời gian đại tuyển và mới bắt đầu tìm hiểu về đời sống, văn hóa cũng như con người Nhật Bản qua các tháng tra như kiến các trang mạng hay sách vở thì phần nào cũng đã hiểu nắm bắt và hiểu sơ qua về cách sống và làm việc tại Nhật Bản. Nhưng khi qua đây, thì thực sự được trải nghiệm, được tận mắt trông thấy những cảnh vật, kiến trúc và con người Nhật xung quanh thì mới biết được ở Nhật Bản là nơi tuyệt vời như thế nào. Một tháng học tập ở nghiệp đoàn, thời gian không phải là dài để biết được hết về những gì mà Nhật Bản có nhưng cũng đủ để biết được những gì cần làm, không được làm đối với thực tập sinh nước ngoài như em. Nghiệp đoàn và các th. th. là người hướng dẫn, chỉ dạy cho em được biết về pháp luật của Nhật Bản, giao thông đi lại và cách khác như tại văn phòng gặp phải trong thời gian sống và làm việc 3 năm khi về công ty. Được đi trải nghiệm thực tế học cách chuẩn bị khi có học hoặc loan xây sa, khi có đồng đội làm thế nào để tránh tối thiểu sự thường tích hay tình mạng của mình. Được học hỏi hỏi các người khi gặp người bị nạn, những điều được giờ chưa trải qua.

lên vào lại còn ở Việt Nam. Điếu đi thăm qua ngài chùa ở trên núi với không thể sự cao nhưng cũng có thể ngắm được phần nào về thành phố FUKUOKA. Hết thời không đi trong lại, nhìn ngắm phong cảnh có ở với đây. Điếu ra biển chơi đi cùng các bạn đi bộ ngắm thành phố, ngắm sân bóng chày lớn ở đây.

Bây giờ sắp phải chia tay cuộc sống ở nghiệp đoàn để về công ty với mà sẽ gần bố trong suốt thời gian còn lại tại Nhật Bản. Em sẽ nhờ mọi thời gian được trải nghiệm cuộc sống ở đây. Cảm ơn các thầy cô trong suốt thời gian vừa qua đã giúp em hiểu hơn về đất nước và con người Nhật Bản. Khi về công ty làm việc, em sẽ dùng những gì đã được dạy để làm tốt công việc của công ty. Cố gắng không để làm sai phạm quy định, thất lễ bị khiển trách cũng không xảy ra đến công ty. Áp dụng những điều được học ở nghiệp đoàn để góp phần vào cuộc sống làm việc sắp tới cũng như làm sau này. Khi hết hạn hợp đồng với về nước. Ngoài ra em cũng sẽ cố gắng học thêm tiếng để tự giúp bản thân, nâng cao phần giao tiếp tiếng của mình với mọi người xung quanh; giờ đang học trong công việc được giao, hay đi lại và sinh hoạt hàng ngày. Sau này khi về nước, ngoài tay nghề ra cũng có thêm chút kiến thức về tiếng Nhật.

Cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ em nhiều điều vào những ngày đầu đến Nhật Bản học tập. Em sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới để không làm phiền lòng của thầy cô.

集合研修総括

7ヶ月 トクツク ハイン

2018年11月03日

Chiều ngày 10/10/2018 tôi và mọi người đã xuống nước Nhật mới sau loao ngày đầu mang ngày thủ cuối cũng cũng đã đến sau nửa ngày bay và thời thủ chúng tôi đến sân bay được mọi người ở Nghiệp đến ra đón lời chào hỏi mọi người, giới thiệu. Mọi người ở nghiệp đến rất cơ mốt và vui tính, sau buổi gặp gỡ tôi chúng tôi được cô địa về nghiệp đến ở sau 1 ngày bay một đêm. Đến Nhật mới đầu chưa quen thì bên Việt Nam thì đang rất nóng nóng sáng tay thì hơi lạnh rất lạnh mà thấy rất lạ và chưa quen. Về nghiệp đến thì tôi thấy nhà ở đây rất hay khác nhau so với chỗ mình ở nhà đây đa là lầu lầu gỗ và thép, nhìn cách làm của họ rất hay lạ mắt và đẹp và đặc biệt bên đây chỗ nào cũng rất sạch sẽ ngay cả ngoài đường đi rất sạch cũng không thấy có rác, giao thông bên này thì thấy mọi người rất tôn thủ về luật lệ mọi người đi rất cẩn thận và hay nhường đường cho nhau bên này giao thông chủ yếu là xe đạp và ô tô rất ít xe máy như bên Việt Nam, 2 loại xe đều chia làm 2 làn đường khác nhau, ý thức mọi người rất tốt, tuân thủ giao thông và hay nhường đường cho người đi xe đạp và đi bộ. Đến Nghiệp đến 1 tháng đầu thì sang nhất thì ở nghiệp đến học tập và làm quen với môi trường và cuộc sống bên Nhật được các thầy cô chú dạy cho về bên Nhật từng cái 1 ngày cả cách đi lại phải tuân thủ luật lệ bên

này mà mọi người đã đạt ra, cả cách ăn uống trước khi
ăn và sau khi ăn. Được học về an toàn lao động cách
phòng tránh các thiên tai xảy ra như bão, động đất cách
khắc phục khi có. Cả cách phòng cháy chữa cháy khi
không nhà hay nơi làm việc có sự cố thì phải làm
ra sao được các thầy, cô và người hướng dẫn ở đây
gợi thiệu và chỉ bảo tận tình cho để biết cách
phòng tránh. Không những thế ngoài học về cuộc sống
luật pháp và mà còn được học cách gặp tình huống
khi tiến hành đi gặp phải người lạ thường và người
thứ ba biết được cách để gọi cứu thường và giúp họ
hỗ trợ trong lúc xe chữa tai nạn phải làm các bước để
không gây ảnh hưởng đến tình mạng. Ngoài ra những
hôm không phải học được các thầy cô ở ngoài sân
chưa đi thăm chùa và những địa điểm thiên nhiên đẹp ở
nơi chúng tôi ở. Chùa ở đây thì không khác nhiều so
với VN cũng ở trên núi và cũng tương tự vậy nhưng
bên đây chùa có những phong tục tập quán rất lạ
và độc đáo mà tôi được các thầy cô đưa đi và
gợi thiệu. và được ngắm tháp Cao nhất Fukushima vào
1 ngày mưa gió, tuy hôm đó có mưa và hơi lạnh nhưng
tất cả chúng tôi ai cũng hào hứng đi để được xem tháp
rất cao và đẹp mà từ trước đến giờ tôi mới nhìn thấy
được cái tháp cao như vậy, mặc dù hôm đó trời mưa gió
nhưng vẫn ra biển chơi rất vui. Buổi chiều thì trời đẹp
nắng lên ra đá bóng cũng mọi người trên bãi biển
rất vui. Kết thúc 1 tháng học hành ở ngoài sân và chuẩn
lại về công nhân việc thì tôi đã quen dần với cuộc sống và
những luật lệ bên Nhật nhờ cũng thầy, cô đã chỉ dạy
và luôn bảo cho chúng tôi biết để sau về công ty có
thể tự mình làm được mọi sự việc để tương thành hơn
và là thành công trên con đường của mình. 11

集合 石井 修 系念 干舌

グイ-ドゥック フン

2018年11月3日 土曜日

Vậy là thăm thoát thế mà cũng đi một tháng ở
nghiep đoan của chúng ta. tuy chỉ có ở một thời gian ngắn
những chúng em đã học được biết bao nhiêu nhiều kiến thức
bao nhiêu là điều thiết thực trong cuộc sống con người ở một
đất nước mới trời mới.

Nhớ những ngày trước khi xuất cảnh trước nhất bạn có biết
bao nhiêu điều phải lo lắng, lo chuẩn bị hành trang, hành lý
chuẩn bị hình thức đi ra gia đình, bạn bè một thời gian
những vì gia đình, vì sự tin tưởng của bố mẹ và vì điều kiện
tương lai mục đích của riêng mình dù khó khăn cũng phải
cố gắng. ngày nhập cảnh đến nhất bạn là ngày mùng 10 tháng
10. hạ cánh ở Fukuoka lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước
rất phát triển chúng tôi đã cảm nhận được điều đó, quang
cảnh, và con người rất thân thiện, yên bình và thi luật
và cảm thấy rất thích thú với cuộc sống ở đây. Sau đó
thì được thăm và các cô đơn về chỗ ký túc ở và sinh
hoạt và ổn định chỗ nghỉ ngơi. Sau một ngày mệt mỏi
tuy nhiên vì các học tập sinh của chúng em được được sinh

hoạt với nhau trong thời gian dài mà chỉ có 4 người ở với
nhau nên chúng tôi được uống đơn giản ở mọi địa điểm
và hiện được tất cả mọi người, và trong thời gian học
thì được gặp các thầy là như Thầy Lộc, Thầy Khôi, và NO DA
là URABE là những người mà tin tưởng và chỉ bảo tận tâm
cho chúng em những kiến thức học tập, những cái cần thiết
nhất mà những người như chúng tôi ai cũng cần phải biết
để hành trang cho 3 năm một thời gian không quá dài
nhưng cũng không ngắn và hàng ngày chúng tôi luôn nỗ lực
vì giấc học hành, nên hiện để thông phụ hàng các thầy
còn mong đợi, cũng như đã chọn mình ngoài những cái mà
thầy cô dạy ở lớp thì tôi và các bạn với tư vấn thêm về
vấn học là con người nhất và tôi cũng nhận ra rằng hầu
như mọi thứ hiện tại nước ở nhất đều khác hẳn so với ở
Việt Nam chúng ta. Từ giao thông, đến môi trường, con người... v.v.
tất cả nó đều có cả một hệ thống quy định, là một đất nước
văn minh.

Hàng ngày chúng em phải lên lớp từ hơn 8 giờ sáng

lúc rất mạnh vì tưởng tượng mà nếu vô cùng thì thì
chức tể cả mọi thế sẽ sụp đổ và mình phải biết cách để
phòng tránh tốt nhất. và thời gian mà bạn em ở lại nghiên
đoàn cũng không còn nhiều nữa chỉ còn một tuần thì
vọng sẽ có thêm có chút kỹ niệm đẹp nữa và cũng phải ra
thời là xa 3 bạn khác công ty một thời gian ở để làm
việc. em xin chúc các thầy cô ở lại có sức khỏe tốt
giữ gìn sức khỏe để hỗ trợ các người lái cỗ cho
các thực tập sinh tiếp theo. em xin cảm ơn rất nhiều

Và học đến 12 giờ trưa đến 1:30 chiều bắt đầu và
kết thúc lúc 5h chiều mới ngay cùng họ đến lớp và
trên họ cũng nhận được việc để biết họ sẽ học là
người đã cho cùng họ: nhận biết người sẽ phải
cùng họ, đây cho cùng họ với họ, nhưng họ
mà người viết trên cùng họ vì nhận ở đây đây họ là
mới người là biết học họ, ở cùng họ cùng họ cùng họ
phần đầu là cùng họ học họ ở chỗ này mà họ cũng
sau 3 năm làm việc ở Việt Nam, và ngoài ra còn học
họ mà cùng người, họ mới quan trọng cùng cùng họ ở
lời cùng với họ và sau cùng ngay học với mọi họ
họ cũng có họ là cho họ ngoài họ ở năm năm
họ đang đi cùng cùng họ ở đây, và đây cùng
cùng, do vậy, qua thời tiết họ vì họ đi họ lên đi
tham gia các buổi học học họ ở các trường do họ
có ở cùng họ: họ đang tham gia học với người, học
cùng họ học, đây để trên học họ là cùng họ cùng họ
họ mà cùng người cùng họ ở họ gần họ gần
nhưng cũng cùng họ sẽ phải giúp, đây biết họ học với
lời cùng cùng họ, qua thời họ học, họ học họ học họ học

集合石開修総括

Ⅰ- ティソ マイソ

2018年11月03日

Chúng tôi nhập cảnh Nhật Bản ngày 10/10/2018, là ngày chúng tôi đặt chân đến đất nước mặt trời mọc, khi bước chân ra khỏi cửa sân bay mọi thứ trước mặt chúng tôi đều lạ lẫm. Chúng tôi đã được các thầy, cô nghiệp đoàn ra đón và dẫn dắt chúng tôi về sống, học tập và sinh hoạt tại nghiệp đoàn. Chúng tôi đã có một chuyến bay khá dài nên mọi người ai cũng cảm thấy mệt mỏi và lo lắng, vì đây là lần đầu tiên tôi sống ở một nơi xa lạ, tiếp xúc với một ngôn ngữ mới, cách sinh hoạt mới mà chúng tôi chưa từng được biết. Nhưng quan trọng hơn cả là nãy cần về ngôn ngữ, làm cho chúng tôi tự ti về giao tiếp với người nước ngoài, một phần là do tiếng của chúng tôi kém. Nhưng chúng tôi đã được các thầy, cô ở nghiệp đoàn đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên giúp chúng tôi hòa nhập vào cuộc sống một cách nhanh chóng. Ngay sau khi đưa về ở kí túc chúng tôi đã được chú dạy cách sử dụng và phân loại rác, nếu như ở Việt Nam thì rác bạn có thể vứt bỏ đi mà không cần phân loại thì ở Nhật Bản, rác trước khi vứt đi thì đều phải được phân loại và sắp xếp trước khi đi vứt bỏ. Khi đi vứt rác thì cũng phải theo quy và theo quy định của từng khu vực, ở bên nghiệp đoàn chúng tôi đã được dạy cách tham gia giao thông trên đường. Nếu như Việt Nam đi ra ngoài đường bạn phải hết sức cẩn thận khi tham gia giao thông vì giao thông rất lớn xôn và phức tạp, thì trái lại bên Nhật Bản lượng xe cộ đi

lại cũng rất là nhiều, nhưng mọi người đều rất ý thức khi tham gia giao thông, ở đây từ khi còn là trẻ con người ta đã được dạy cách tham gia giao thông, rất an toàn giao thông ở đây rất an toàn nếu bạn chấp hành đúng luật, ngoài ra chúng tôi còn được học về pháp luật của Nhật Bản, cũng như Việt Nam pháp luật của mỗi nước khác nhau nhưng đều vì lợi ích của người dân nên mọi người cần phải chấp hành và tuân thủ. Bên cạnh đó chúng tôi cũng được ôn tập thêm kiến thức về công việc, để khi về công ty sẽ giúp ích cho chúng tôi. Ngoài ra những giờ học trên lớp ra chúng tôi còn được nghiệp đoàn tổ chức cho đi thăm quan giả ngoại đến những nơi như viện bảo tàng, tháp FUKUOKA, tham quan đền chùa. Những cái mà tôi thích nhất là biển của Nhật Bản, thật sạch sẽ và đẹp. Thời gian chúng tôi sinh hoạt và học tập tại nghiệp đoàn một tháng thật ngắn ngủi, chúng tôi chưa thể học hết được tất cả mọi điều mà chúng tôi cần trang bị khi sinh sống hoạt và làm việc bên này những những kiến thức đó chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ, chấp hành để thực hiện tốt công việc 3 năm của mình bên này.

Cuối cùng cũng chẳng biết nói gì cả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo ở nghiệp đoàn đã dạy dỗ bảo cho chúng tôi, giúp chúng tôi có thêm tri thức, để chúng tôi ~~so~~ công tác tốt nhất ở Nhật Bản. Chúng tôi xin hứa sẽ ^{học tập} ~~đúng~~ làm việc thật tốt, luôn luôn tuân thủ nội quy của nghiệp đoàn cũng như của công ty để ra để không phụ lòng dạy bảo của thầy cô. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

2018年11月3日

グエン タイ ティ

集合研修総括

Một buổi chiều thu tháng 10 se lạnh Tôi đã có mặt sân bay Nhật Bản đây là một vùng đất được mệnh danh Sư' số Mặt Trời mọc. Chúng Tôi đã được thầy cô của Nghiệp Đoàn ra sân bay đón chúng Tôi rất vui vẻ và chu đáo bước ra khỏi sân bay là một khung cảnh, con người, nền văn hoá nơi đây làm chúng Tôi ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên chúng Tôi đến. Sau đó chúng Tôi ra phía trước sân bay được chụp ảnh làm kỷ niệm. Đội chúng Tôi gồm 13 thành viên nên trò ở không thể ở hết được nên chia ra làm 2 nhóm chúng Tôi được chia về ở văn phòng và một nửa còn lại ở ký túc. Trong 1 tháng chúng Tôi được học tập đề cùng có kiến thức hành trang để giúp chúng Tôi chuẩn bị một cuộc sống mới nơi làm việc mới được tốt hơn. Tương như mới ngày hôm qua thời mà giờ đây chúng Tôi đã phải sắp xếp chuẩn bị hành lý phải xa thầy cô xa đời sống mặc dù không muốn như vậy nhưng vì những điều thầy cô làm để cho mình

Có một tương lai sau này để chúng tôi tốt hơn. Tôi cũng sẽ biết ơn thầy cô vì trong thời gian chúng tôi học tập ở trường Đoàn thầy cô đã giúp đỡ chúng tôi trong học tập, đời sống hằng ngày của chúng tôi. Trong cái tiết học chúng tôi cũng được học những giờ ngoài trời như vịnh phố với thiên tài, thăm quan, dã ngoại ngoài trời rất vui và bổ ích đó là những kỷ niệm khó quên đối với tôi.

Khi về công ty chúng tôi sẽ cố gắng học tập và làm việc thật tốt vì tôi cảm thấy ở nơi đây là một môi trường rất là tốt để tôi học tập và trải đời kiến thức thật nhiều để đạt được thành quả thật tốt, để không phụ lòng H H T U, người thân của tôi.